



ที่ ศธ 04114/ว 53๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 49000

๗ มิถุนายน 2557

เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์และรูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
2. แบบฟอร์มแจ้งความจำนง

ด้วย สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดำเนินการโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม “ กิจกรรมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี ” ประจำปี 2557 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี โดยไม่จำกัดประเภทลูกเสือ เข้าร่วมประกวด กองลูกเสือที่ชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ 3 จะได้รับเบดจ์ลูกเสือเกียรติยศ กองลูกเสือใดที่ชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดในระดับประเทศ และร่วมเดินสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามสุขุขลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับค่าพาหนะเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ จำนวน 30,000.- บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม “ กิจกรรมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี ” จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2557 ดังนี้


1. กำหนดประกวดระดับจังหวัด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ โดยยึดหลักเกณฑ์และรูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือที่สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนด
2. ให้โรงเรียนแจ้งความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี โดยส่งแบบฟอร์มแจ้งความจำนงถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้กองลูกเสือที่เข้าร่วมการประกวดระดับจังหวัด

/3.ให้โรงเรียน

3. ให้โรงเรียนที่ไม่ได้ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว จัดกองลูกเสือเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการเดินสวนสนามที่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อให้ลูกเสือนีมีระเบียบ มีวินัย และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนำไปสู่การพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจริญ ศรีสูงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร